
รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2566 

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น ๑ อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 

ผู้มาประชุม      ต าแหน่ง   
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง  รองอธิการบดี   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ดุษฎี   รองอธิการบดี 
3. นางศรีกุล  นันทะชมภู     นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 
4. นางวราภรณ์  ฟูกุล     ผู้อ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ 
5. นางสาวนีร  เรียนกุนา     ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายประศาสน์  ก้องสมุทร    ผู้อ านวยการกองตรวจสอบภายใน 
7. นางประทุมทิพย์  ดวงดีทวีรัตน์    ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 
8. นางอรณุตรา  จ่ากุญชร    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
9. นายธนภัทร  ปัญญาวงศ์     ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
10.  นายธีระชัย  ตันเรืองพร    ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
11.  นางกัณณิกา  ข้ามสี่     ผู้อ านวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
12.  นางพัชรี  ค ารินทร์     ผู้อ านวยการกองกลาง   
13.  นายวุฒิพล  คล้ายทิพย์    ผู้อ านวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล 
14.  นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์    ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
15.  นางสาวจงรักษ์  บัวลอย    ผู้อ านวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  
16.  นายเสริมศักดิ์  ไชยทา    นิติกรช านาญการพิเศษ  

      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 
17.  นางโสภา  สุทธิยุทธ์     หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
18.  นางสาวบงกชชนก  เมธีวุฒิวงศ์   หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร 
19.  อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย    แทนหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ 
20.  นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน์    รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม  เลขานุการ  
 

ผู้ลาประชุม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา   อธิการบดี 
 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประชุม 
1. นางสาวกิริยา  ทิพย์โอสถ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางธัญทิวา   เผ่าต๊ะใจ     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  ด้วยประธานที่ประชุมติดภารกิจอ่ืนไม่สามารถเข้าประชุมได้ จึงมอบหมายให้รองอธิการบดี        
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง) เป็นประธานที่ประชุมแทน เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

     ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 

  -ไม่มี- 
 

    ๑.๒ เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ  
 

  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
   ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 
 

   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง / รายงานผลการด าเนินงานหน่วยงาน 
 

   ๓.๑ ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
 

๑) การโอนทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ของส านักงาน 
     มหาวิทยาลัย 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ได้ยุบเลิกกองทุนสนับสนุนวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งท าให้กองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของ
ส านักงานมหาวิทยาลัยถูกยุบเลิกไป และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
20/2565 เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2565 ได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายกรณีการยุบเลิก
กองทุน นั้น  

 

คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของส านักงานมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ได้พิจารณาการด าเนินการยุบเลิกกองทุนสนับสนุนวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา และมีมติใหโ้อนทรัพย์สินกองทุนสนับสนุนวิชาการฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ ากัด 
บัญชีออมทรัพย์ พิเศษ เลขที่บัญชี  20 -00001556 จ านวนเงิน ณ วันที่  30 กันยายน 2565 จ านวน 
2,569,902.92 บาท ไปสมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 
ได้มีมติให้งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุน
สนับสนุนวิชาการฯ โดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ระหว่างการน าเงินสมทบกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และเงิน
ส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

ในการนี้ กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดท าข้อมูลฯ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
กองทุน ข้อดี ข้อเสีย 

กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย 1. คณะกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจใน
การพิจารณาอนุมัตสิามารถจัดการ
ได้อย่างคล่องตัว 

2. ไมต่้องก าหนดว่าจะน าเงินเข้าไปไว้
ในวัตถุประสงค์ใด  

 
 
 

น าเงินมาใช้ได้เฉพาะดอกผลมาใช้ได้ 
ร้อยละ 90 
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กองทุน ข้อดี ข้อเสีย 
เงินส ารองสะสมส านักงาน
มหาวิทยาลยั 

น าเงินมาใช้ได้ทั้งเงินต้นและ 
ดอกผล 

1. ต้องจัดท าโครงการฯ เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมัต ิ

2. ต้องก าหนดว่าจะน าเงินเข้าไปไว้ในวัตถุประสงค์ใด
ในระเบียบเงินส ารองสะสม หากจะใช้แต่ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์กส็ามารถเปลี่ยนวัตถุประสงค์ได้
ภายหลัง  

 

ประกอบกับ กองคลังได้รายงานฐานะทางการเงินของกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,104,985.55 บาท แต่เนื่องจากจ านวนเงินดังกล่าว ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
มีเงินเหลือจ่ายรับเข้าในเดือนมกราคม 2566 ดังนั้น กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัยจะมีจ านวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 
15 ล้านบาท และผู้อ านวยการกองคลังได้ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นกองทุนสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถน าเงิน
ต้นไปใช้ได้ แต่น าดอกผลไปใช้ได้ร้อยละ 90 เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อส านักงานมหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่าย สามารถน าเข้า
กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย เป็นการรักษาเงินต้นให้มีจ านวนมากขึ้นในอนาคต ส่งผลให้มีรายรับจากดอกเบี้ย
เพ่ิมขึ้น ซึ่งส านักงานมหาวิทยาลัยสามารถน าดอกผลดังกล่าวไปใช้กิจกรรมของส านักงานมหาวิทยาลัย ได้ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น งานกีฬาบุคลากร งานเกษียณ หรือกิจกรรมสวัสดิการอ่ืน ๆ โดยเสนอคณะกรรมการด าเนินงาน
กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา  

๒. หากน าเงินสมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จะสามารถใช้ได้ทั้งต้นและดอก 
โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน อาจใช้ในกรณีที่ส านักงานมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นและไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในการด าเนินงานประจ าปีไว้ ซึ่งเสี่ยงต่อการใช้เงินต้นหมดไป แต่หากใช้ไม่หมดสามารถคืนเงินหรือโยกย้าย
เงินไปยังกองทุนอ่ืนได้ ทั้งนี้ ให้เสนอขอใช้เงินโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดสรรเงินสมทบเข้าทั้งกองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย และเงินส ารอง
สะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากส านักงานมหาวิทยาลัยสามารถใช้เงินจากทั้งสองกองทุนได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต่างกัน อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในการใช้เงินต้นหมดไป ทั้งนี้ สัดส่วนในการจัดสรรเงินเข้า
กองทุน อาจมอบให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณา และควรมีการวางแผนรองรับการใช้เงินอย่างเหมาะสม โดยต้องเป็นงานใน
ภาพรวมและไม่ผิดหลักเกณฑ์การใช้เงิน 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

- สมทบเงินส ารองสะสมของส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2,000,000 บาท 
- กองทุนส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 569,902.92 บาท 

     ทั้งนี้ ให้กองคลังจัดท าบัญชี ส่งให้กองตรวจสอบภายในตรวจบัญชีกองทุนพัฒนาวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา   
2. ให้กองคลังจัดท ารายงานการเงินของทั้ง 2 กองทุนให้เป็นปัจจุบัน เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบใน

การประชุมครั้งต่อไป 
3. มอบให้ สนม.ฟอรั่ม พิจารณาการขอใช้เงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์  
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3)  ผลการหารือการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้บุคคลด ารงต าแหน่งบริหารลาออก 
     จากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

 

               สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่             
7 ตุลาคม 2565 ได้รับทราบการตั้ งข้อสั ง เกตเกี่ยวกับอ านาจการอนุญาตให้รองอธิการบดีลาออกว่า                                                               
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้  พ.ศ. 2560 เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 22                   
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่ เช่นว่านี้ให้รวมถึง (17) 
แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการส่วนงาน          ที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัติให้ลาออกด้วย ประกอบกับในอนาคต
อาจมีผู้บริหารขอลาออกจากต าแหน่ง และมีมติให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลน าเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือความถูกต้องและมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย นั้น  
 

       กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขอหารือเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการตอบข้อหารือว่า ขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพ่ือประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 
ซ่ึงคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/2565 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 2565 รับทราบและมี
มติให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

  ฝ่ายกฎหมายได้ด าเนินการขอหารือไปยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรียบร้อยแล้ว ได้รับการตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีอ านาจในการพิจารณา
อนุมัติหรืออนุญาตให้บุคคลที่ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก             
และผู้อ านวยการส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบันหรือส านัก ลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสรุปหลักการได้ว่า สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออก
จากต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2541 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารที่ต่ ากว่าต าแหน่งอธิการบดีลาออกจากต าแหน่ง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 ( ๒)         
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ซึ่งเพ่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 มีผลใช้
บังคับ โดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ก็ยังคงมีเนื้อหาสาระหรือหลักการเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ย่อมแสดงให้เห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความประสงค์จะให้
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยก าหนดไว้เดิมยังคงใช้บังคับให้ต่อเนื่องกันไป นอกจากนี้ สาระส าคัญของระเบียบบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าวก็มิได้มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ด้วยเหตุนี้ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการลาออกจากต าแหน่งบริหาร พ.ศ. 2541 จึงยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป ดังนั้น 
อธิการบดีย่อมเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารที่ต่ ากว่าต าแหน่งอธิการบดีลาออกจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมรับทราบผลการหารือฯ และมีมติให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 

   ๓.๒  ด้านแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 256๖  
  - ไม่มี - 
 

   3.3  ด้านการประกันคุณภาพ  
  - ไม่มี - 
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๓.๔ การด าเนินงานส านักงานสีเขยีว ส านักงานมหาวิทยาลัย  
  

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินโครงการ
ส านักงานสีเขียว ส านักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับส านักงานมหาวิทยาลัยได้เข้ารับการตรวจประเมินผลการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 ดังนี้ 

- ส านักงานมหาวิทยาลัย รับการประเมินวันที่ 24 มกราคม 2566 
- กองพัฒนานักศึกษา รับการประเมินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 
- กองเทคโนโลยีดิจิทัล ยังไม่ได้รับการประเมิน 
ในการนี้ กองกายภาพฯ ได้รายงานผลการด าเนินงาน ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 

๑) รายงานผลการด าเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรส านักงานมหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2565   

ด้าน เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
๑.๑ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดลง 10% จากปีฐาน ลดลง 12.56% (บรรลุ) 
1.2 ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ลดลง 5% จากปีฐาน ลดลง 60.05% (บรรลุ) 
1.3 ปริมาณการใช้น้ าประปา ลดลง 5% จากปีฐาน ลดลง 20.50% (บรรลุ) 
1.4 ปริมาณการใช้กระดาษ ลดลง 20% จากปีฐาน ลดลง 20.95% (บรรลุ) 
1.5 ปริมาณของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1% จากป ี2564 เพิ่มขึ้น 94.51% จากปี 2564 (บรรลุ) 
1.6 ปริมาณขยะทั่วไป ลดลง 5% จากปริมาณขยะทั่วไป

จากปีฐาน 
ลดลง 27.89% (บรรลุ) 

1.7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดลง 5% จากปีฐาน ลดลง 33.20% (บรรลุ) 
 

๒) รายงานผลการตรวจประเมินภายใน Green Office ส านักงานมหาวิทยาลัย  
ประจ าปี 2565 
 

ตามที่ส านักงานมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการตรวจประเมินภายใน Green Office ส านักงาน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 โดยผลการตรวจประเมินในภาพรวม ได้คะแนน 93.13 
ระดับดีเยี่ยม (ทอง) แยกเป็น 6 หมวด ดังนี้ 

หมวด คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
ปี 2564 

คะแนนที่ได ้
ปี 2565 

1. การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  25 21.05 24.51 
2. การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 15 7.50 13.13 
3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 15 13.50 14.28 
4. การจัดการของเสีย 15 14.06 14.16 
5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 15 14.03 14.65 
6. การจัดซ้ือจัดจ้าง 15 13.13 12.50 

รวม 100 83.37 93.13 

 
๓) แผนการเข้ารับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (ต่ออายุ) โดยคณะกรรมการ

ระดับประเทศ/ ระดับพื้นที่ ประจ าปี 2566 
 

     เนื่องจากในปี 2566 ส านักงานมหาวิทยาลัยถึงก าหนดการต่ออายุ (ครบ 3 ปี) การตรวจ
ประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) โดยคณะกรรมการระดับประเทศ/ระดับพื้นที่ ช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
2566 ซึ่งส านักงานมหาวิทยาลัยต้องยื่นใบสมัครและแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
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2566 รายละเอียดตามแผนการด าเนินการส านักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
๑. รับทราบรายงานการด าเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรส านักงานมหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 2565 ทั้งนี้ ให้กองกายภาพฯ เปรียบเทียบมูลค่าเป็นจ านวนเงิน เพ่ือให้ทราบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายเป็น
จ านวนเงินเท่าใด 

๒. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ ให้บริหารจัดการภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรของโครงการ
ส านักงานสีเขียวส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

3.5 สรุปผลการประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2566 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2566 
     

ตามที่ได้มีการประชุม สนม.ฟอรั่ม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมได้
เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ & 
Improvement Plan 

 

ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด โดยใช้วิธีการประเมินด้วย
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และการสัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน       
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น ในการนี้ กอง
พัฒนาคุณภาพได้แจ้งผลการประเมินในภาพรวมของส านักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ตัวชี้วัด/หัวข้อ 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้รับบริการฯ 4.63 4.63 
1.1 ผลประเมินคุณภาพการให้บริการ 4.25 4.25 
1.2 กระบวนการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ 5 5 

ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ CUPTQMS 
หรือตามพันธกิจหลัก 

4.00 4.00 

ตัวชี้วัดที่ 3 ความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปี 4.43 4.43 
3.1 ร้อยละของความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 

(ใช้ผลการประเมินของส านักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2565) 
86.11 86.11 

ผลการประเมินของส่วนงานส านักงานมหาวิทยาลัย 4.35 4.35 
 

ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับกอง/ฝ่าย สามารถดูได้จาก website กองพัฒนาคุณภาพ 
กล่องเอกสารหมายเลข 09 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

๒. ทบทวนการก าหนดวิสัยทัศน์ ในประเด็น "สมรรถนะสูง" และพิจารณาเพิ่มเติมค าจ ากัดความ
ของค าว่า "การให้บริการ" 

 

ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 
2565 ได้มีมติเห็นชอบการก าหนดวิสัยทัศน์ของส านักงานมหาวิทยาลัย  คือ “เป็นส่วนงานที่มีสมรรถนะสูงในการ
บริหารจัดการและให้บริการ” และในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้มีมติให้น าเรื่องการ
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ก าหนดค านิยามของ “สมรรถนะสูง” พิจารณาในที่ประชุม สนม.ฟอรั่ม ก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงาน
มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับ Aria for Improvement ที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับส านักงานมหาวิทยาลัย จึงได้เสนอให้ทบทวนวิสัยทัศน์ ในประเด็น “สมรรถนะสูง” เพ่ือให้สามารถวัดได้
ตามก าหนดระยะเวลา โดยแยกเป็น 3 ประเด็น คือ  

๑. ก าหนดการบริการที่ส าคัญ : บริการส าคัญ/พันธกิจหลักในแต่ละกอง/ฝ่ายต้องมีความชัดเจน
และเป็นพันธกิจหลักของตน เนื่องจากจะต้องเกี่ยวโยงไปถึงสมรรถนะ และการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการของตน 

๒. การตอบสนองผู้รับบริการ : ทบทวนการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ (รวมถึงบางหน่วยงานที่มี
ผู้รับบริการจากภายนอก) จึงควรมีการทบทวนกลุ่มผู้รับบริการที่ส าคัญและมาใช้บริการบ่อยครั้ง และวิธีการตอบสนอง
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 

๓. บริบทเชิงกลยุทธ์ : กลยุทธ์ของส านักงานมหาวิทยาลัยต้องมีความท้าทาย และเชื่อมโยงกับ 
SWOT ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

 โดยเสนอแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ด้านการให้บริการ  

๑.๑ การออกแบบเครื่องมือการประเมิน (แบบสอบถาม) ให้แต่ละกอง/ฝ่าย พัฒนาเครื่องมือการ
เก็บข้อมูลคุณภาพการให้บริการตามบริบทของตนเอง ทั้งนี้ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนรับการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ ประจ าปี 2566 

๑.๒ ทบทวนกระบวนการเก็บข้อมูล โดยให้แต่ละกอง/ฝ่ายทบทวนวิธีการเก็บข้อมูลให้ครบทุก
กลุ่มผู้รับบริการที่ก าหนดไว้ และอาจใช้วิธี Focus Group มาใช้ในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ควรด าเนินการก่อนรับการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการ ประจ าปี 2566 

1.3 น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงกระบวนการท างานของตน โดยให้แต่ละกอง/ฝ่าย น าผล
การให้บริการไปพิจารณาเพ่ือก าหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ตรงกับความคาดหวังของผู้รับบริการให้
มากที่สุด  

๒. ด้านแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ควรทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทของส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับส านักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดควรก าหนดสัดส่วนความ
รับผิดชอบที่ส านักงานมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเท่านั้น (ส าหรับพิจารณาจัดท าแผนฯ ประจ าปี 2567)  
 3. การจัดท า SAR ของระดับกอง/ฝ่าย 

ควรท าการวิพากษ์ SAR โดยบุคลากร และผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายก่อน 
1. การก ากับ ติดตาม ผลการปรับปรุง/พัฒนา 
 มอบหมายให้นางศรีกุล นันทะชมภู เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับ ติดตาม ผลการปรับปรุง/

พัฒนาตามข้อเสนอแนะ โดยประสานงานกับนางสาวนิตยา ใจกันทา 
 

 ในการนี้ กองแผนงานได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า วิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องกับ HPO และการประกัน
คุณภาพ ใน ๖ มิติ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 

๑. ส านักงานมหาวิทยาลัยคือใคร : ส่วนของมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒. ส านักงานมหาวิทยาลัยท าอะไร : การบริหารจัดการและการให้บริการ 
๓. ส านักงานมหาวิทยาลัยจะท าอย่างไร : ที่มีสมรรถนะสูง 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ (Vision Key Success Indicators) 
1. ผลประเมินแผน สนม. 
2. ผลประกันคุณภาพ สนม. 
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3. ผลประเมิน CUPT-QMS ในราย Sub-Criteria ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย 

4. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย 
5. ผลการประเมินสัมฤทธิ์ผลของส่วนงาน (ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทุกหน่วยงานในส านักงาน

มหาวิทยาลัย) 
 

หากจะนิยาม “สมรรถนะสูง” ของส านักงานมหาวิทยาลัย จะอ้างอิงไดจ้าก 
(๑) พ.ร.บ.แม่โจ้ มาตรา 8 (4)-(6) : เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 

รับผิดชอบต่อรัฐและสังคม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 

(๒) พ.ร.บ.แม่โจ้ มาตรา 7 : เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

โดยมีองค์ประกอบ (เป้าประสงค์ในแผนฯ) ดังนี้ 
1) เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด 
2) มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  
3) มีระบบบริหารจัดการและกระบวนการท างานที่มีสมรรถนะสูงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย 
4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะสูง  
5) มีระบบการเงินและการบริหารงบประมาณท่ีมีสมรรถนะสูง  
6) มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
7) มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจ 

 

แต่เนื่องจากส านักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง/ฝ่าย ที่มีผู้อ านวยการกอง/
หัวหน้าฝ่ายท าหน้าที่บริหารงาน ไม่มีผู้บริหาร (ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย) ที่ก ากับดูแลโดยตรง จึงไม่
สามารถลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานได้ และไม่มีผู้ติดตามผลการด าเนินงานและผลการประเมิน ดังนั้น จึงต้องแยก
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทั้ง ๓ ประเด็น ให้แต่ละกอง/ฝ่ายไปด าเนินการ โดยมีวิธีการวัดความส าเร็จ              
3 ข้อ คือ 

๑. วัดจากผลการประกันคุณภาพส านักงานมหาวิทยาลัย (เนื่องจาก HPO เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
ระบบประเมินประกันคุณภาพ 

๒. วัดจากผลประเมินแผนส านักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน คือ
องค์ประกอบของ HPO ส านักงานมหาวิทยาลัย 

๓. ก าหนดนิยาม องค์ประกอบ วิธีการ และวิธีวัดใหม่ 
เงื่อนไข ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนหน่วยงานตนเองไปพร้อมกันและในทิศทางเดียวกัน 

 

  ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ) ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินในภาพรวมค่อนข้างดี แต่หากพิจารณาในระดับกอง/ฝ่าย สามารถแยกเป็น        

๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ยังไม่ตระหนัก กลุ่มที่ก าลังพัฒนา และกลุ่มที่เห็นภาพการพัฒนาชัดเจนแล้ว ซึ่งกรรมการประเมิน
พิจารณาแล้วเห็นว่าส านักงานมหาวิทยาลัยรับผิดชอบตัวชี้วัดจ านวนมากถึง ๑๕ criteria ผู้รับผิดชอบคือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ CUPT QMS ซึ่งได้รวบรวมการท างานที่เป็นภารกิจหลักในแต่ละหน่วยงานโดยใช้ SIPOC เป็นแนวทางใน
การพัฒนาได้ ๒๑ กระบวนการท างาน เป็นเป้าหมายการท างานการพัฒนาคุณภาพของส านักงานมหาวิทยาลัย แตบ่าง
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กอง/ฝ่ายได้ผนวกกระบวนการไว้รวมกับการท างานประจ า และบางกอง/ฝ่ายเป็น Core service ดังนั้น แต่ละกอง/
ฝ่ายควรผนวกงานประจ ากับการพัฒนาคุณภาพไปด้วยกัน  

จาก ๒๑ SIPOC ที่ได้ จะถูกน ามาวิเคราะห์ว่า Criteria ใดที่มีหน่วยงานรับผิดชอบมากกว่าหนึ่ง
กอง/ฝ่ายนั้น เจตนารมณ์คืออะไร กองพัฒนาคุณภาพจึงจะจัดโครงการฯ เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ในวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ 2566 

2. ค าว่า “สมรรถนะสูง” ควรก าหนดไว้กับทุกกอง/ฝ่ายในส านักงานมหาวิทยาลัย แต่ต้องมีเป้าหมาย
และก าหนดเวลาที่ต้องการจะไปถึงให้ชัดเจน ทั้งนี้ สมรรถนะขององค์กรประกอบด้วย (๑) สมรรถนะของผู้บริหารที่
ก ากับดูแล (๒) สมรรถนะ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และ (๓) สมรรถนะกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย ดังนั้น การ
ก าหนดสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยต้องชัดเจนก่อน เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงถึงสมรรถนะของส านักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องเก่งด้านใดบ้างเพ่ือปิด GAP และผลักดันให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จ 

3. ที่ประชุมได้เสนอเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของส านักงานมหาวิทยาลัยเป็น “เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวัตถุประสงค์ในแผนปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เร่งก าหนดสมรรถนะของบุคลากร
ที่สอดคล้องกับการชับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566 แล้วจึงถ่ายทอด
มายังสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยต่อไป และเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ตามที่ได้
เสนอไว้ในต่อที่ประชุมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 โดยให้น าเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

๓.  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารส านักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ 

 

ตามที่กองวิเทศสัมพันธ์จะได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ผู้บริหารส านักงานมหาวิทยาลัย        
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 
2566 ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยก่อนการเดินทางจะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่            
28 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจก่อนการเดินทาง พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔. สถานที่จอดรถผู้อ านวยการกอง อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

ปัจจุบันส านักงานมหาวิทยาลัยมีผู้บริหารระดับผู้อ านวยการจ านวน 9 ท่าน แต่ส านักงานมหาวิทยาลัยได้
จัดช่องจอดรถยนต์ส าหรับผู้อ านวยการกอง เพียง ๗ คัน ส่งผลให้ช่องจอดรถยนต์ส าหรับผู้อ านวยการขาดไป 2 คัน 
อีกท้ัง บางวันมีรถยนต์ของบุคลากรหน่วยงานอ่ืนมาใช้ช่องจอดรถของผู้อ านวยการ จึงขอหารือที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
แนวทางแก้ไข 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ส านักงานมหาวิทยาลัยมีช่องจอดรถยนต์ส าหรับบุคลากรมาเช้า จ านวน       
4 คัน สามารถจัดเป็นที่จอดรถยนต์ส าหรับผู้อ านวยการกองได้ ทั้งนี้ ควรจัดท าป้ายระบุชื่อกองให้ชัดเจน 

 

ที่ประชุมเห็นชอบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

๕. การลงนามของตรวจรายงานการประชุม  
ตามที่คณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ได้มีมติให้

เสนอเรื่องให้มีการลงนามของผู้ตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย นั้น ที่ประชุมได้เสนอ
ให้ นางศรีกุล  นันทะชมภู เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๖ & Improvement Plan 
2. มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เร่งก าหนดสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับ

การชับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2566 แล้วจึงถ่ายทอดมายัง
สมรรถนะของบุคลากรในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยต่อไป  

3. เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ เป็น “เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย” ทั้งนี้ ให้ปรับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 เป็นต้นไป 

4. เห็นชอบจัดสถานที่จอดรถบริเวณบุคลากรมาเช้า ส าหรับผู้อ านวยการกองเพ่ิมเติมจ านวน        
2 ช่อง โดยไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงาน ทั้งนี้ ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมน าข้อเสนอแนะเรื่องที่จอดรถจักรยานยนต์
ไปพิจารณา 

5. พิจารณามอบหมายให้ นางศรีกุล  นันทะชมภู เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

3.๖ รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา         
 

๔.๑ พิจารณาทบทวนเรื่องการมอบอ านาจและมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
   

  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีค าสั่งฯ มอบอ านาจและมอบหมายให้บุคลากรบางท่านปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้หน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ หน่วยงาน คือ กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม กองพัฒนานักศึกษา และฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงาน นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงได้มีการประชุม
หารือกับผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดยฝ่ายขับเคลื่อนฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนค าสั่ง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การมอบอ านาจและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ เป็นงานที่จ าเป็นต้องมีความรู้               
ความช านาญเฉพาะทาง (ระเบียบพัสดุ) การมอบหมายให้บุคลากรของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รวมถึง                    
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้  

๒. หากให้ส่วนงานด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น จะเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบ
อัตราก าลัง ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือลดการผิดพลาดในการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของส่วนงานนั้น  
 ข้อสรุปในการด าเนินงาน 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณและการลดช่องว่างในการด าเนินงานที่ขัดต่อระเบียบประกอบ
กับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นงานที่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง การมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ตรงกับต าแหน่งและความเชี่ยวชาญอาจส่งผลให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอให้
ด าเนินการผ่านกองคลังครอบคลุมทุกกระบวนการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ 
จนกว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัย 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า 



-11- 
 

๑. จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการที่ยังไม่มีการตกลงกันให้ชัดเจน                  
โดยหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจจะจัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งให้คลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากเป็น
กรณีท่ัวไปถูกต้องตามหลักเกณฑ์คลังจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป แต่ในกรณีที่พบความผิดปกติ เช่น TOR        ไม่
สอดคลัองกับการจัดซื้อจัดจ้าง คลังต้องสอบถามรายละเอียด เนื่องจากเมื่อถึงกระบวนการตรวจรับ ความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนกองคลังต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

๒. กรณีที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถรับมอบอ านาจฯ และด าเนินการตามกระบวนการได้ ขอให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ประสานกับกองคลังในเรื่องรายละเอียดและ
กระบวนการให้ชัดเจน ก่อนจัดส่งเอกสารให้กองคลังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป  

๓. ส าหรับกองและฝ่ายที่มีความจ าเป็นต้องมอบอ านาจให้ด าเนินการ อาจพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง
ผู้รับมอบอ านาจให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับผิดชอบ 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
พิจารณา 
 

4.2  พิจารณาการขอจัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน จ านวน ๖ อัตรา 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 
18/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีมติให้ชะลอการจัดสรรอัตราก าลังส าหรับสายสนับสนุนของส านักงาน
มหาวิทยาลัย (พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน) ทั้งนี้ หากระหว่างปีงบประมาณ มีกรอบต าแหน่งว่างลง
ทุกกรณี (การลาออก เกษียณ และหรือการเสียชีวิต) ให้ส านักงานมหาวิทยาลัยคืนต าแหน่งดังกล่าวเข้าสู่ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย และหากหน่วยงานมีความจ าเป็นในการจ้าง ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการจ้างผ่านคณะกรรมการ
ส านักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้ใช้แนวทางการจ้างในลักษณะพนักงาน       
ส่วนงาน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน   
 

ในการนี้ กองคลังและกองพัฒนานักศึกษา ได้เสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ พิจารณาขอรับการจัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน จ านวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนงานที่เสนอขอ ต าแหน่ง 
ลา 

ออก 
เสีย 
ชีวิต 

ขอ
ใหม่ 

ประเภทที่เสนอขอ เหตุผลประกอบการเสนอขอ 
พนักงาน ม. พนักงานส่วนงาน  

สังกัด สนม.  ๔ ๑ - ๒ ๓  
๑ กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี ๑   ๑ - ทดแทนลาออกนางสาวพัชรีนทร์ จันต๊ะเจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
 

1  ๑ - ทดแทนการเสียชีวิตนางสาววิรัมภา วงศ์ชารี  
๒ กองพัฒนานักศึกษา พนักงานขับรถยนต์ ๑    ๑ คงกรอบเนื่องจากลาออก นายชาตรี ธรรม

ชัย 
นักวิชาการศึกษา ๑    ๑ คงกรอบเนื่องจากลาออก นายสิทธิภัทร 

จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๑    ๑ คงกรอบเนื่องจากลาออก นายเจษฎา  

ทรายกันค า 
3. กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

สถาปนิก 1   1  ทดแทนลาออก นายพฤธา ประดิษฐทอง 

  

  คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕  มีมติเห็นชอบในหลักการ คืนกรอบอัตราก าลังดังกล่าวให้ทั้ง ๒ หน่วยงาน ทั้งนี้ ให้เสนอ       
ตามข้ันตอนที่ระบุไว้ในมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ กล่าวคือ ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอเหตุผลความจ าเป็นในการจ้าง        
เสนอคณะกรรมการส านักงานมหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังฯ ตามรายละเอียดที่
เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
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  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ก าหนดว่า หากหน่วยงานมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนให้จ้างในลักษณะพนักงานส่วนงานเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงานได้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจริงเมื่อส านักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอจ้างพนักงานส่วนงานเพ่ือทดแทนอัตราผู้เกษียณ คณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ควรจ้างพนักงานส่วนงานมาเพ่ือปฏิบัติงานประจ าหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 
เนื่องจากส านักงานมหาวิทยาลัยมีบุคลากรจ านวนมาก ควรเกลี่ยภาระงานให้แก่บุคลากรที่มีอยู่ภายในหน่วยงานก่อน 

2. เมื่อเสนอขอคืนกรอบอัตราก าลัง ส านักงานมหาวิทยาลัยควรมีโอกาสเข้าชี้แจง และให้ข้อมูลด้าน
บุคลากรที่แยกจ านวนและประเภทของบุคลากรให้เห็นชัดเจน เช่น คนงานเกษตร พนักงานขับรถ ต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ทราบข้อมูลความจ าเป็นที่ต้องขอก าหนดกรอบเพ่ือทดแทนอัตราเดิม เนื่องจากบาง
ต าแหน่งเป็นวิชาชีพเฉพาะ ไม่สามารถให้บุคลากรต าแหน่งอ่ืนมาปฏิบัติงานหรือทดแทนได้ และบุ คลากรประเภท
ดังกล่าวในหน่วยงานมีจ านวนน้อย เช่น นักวิชาการเงินและบัญชีของกองคลัง มีภาระที่รับผิดชอบจ านวนมาก และยัง
ต้องรองรับภาระงานจากบุคลากรที่ตายและลาออก หากไม่มีการจ้างทดแทนอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น  

3. ควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณาทบทวนแนวทาง
และหลักเกณฑ์การเสนอขอคืนกรอบอัตราก าลังของส านักงานมหาวิทยาลัย ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบการขอกรอบอัตราก าลังของกองคลัง กองพัฒนานักศึกษา กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม จ านวน 6 อัตรา และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังภายในมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ตามล าดับต่อไป 

2. เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณาข้อเสนอแนะ
จากที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

 ๕.๑  ก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป  
 

ตามแผนก าหนดการประชุมครั้ งต่อไป ครั้งที่  3/๒๕๖6 เป็นวันศุกร์ที่  3 มีนาคม 2566                     
เวลา 09.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑2.00 น. 
 
 

 
 
 
 
 

(นางลัดดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานประชุม 

เลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

(นางศรีกุล  นันทะชมภู) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


